

'สายศิริ ศิริวิริยะกุล' A10 การลงทุนทำให้เงินออมงอกเงย



การออมย่อมเกิดขึ้นก่อนการลงทุนเสมอ แต่หากเราคิดเพียงต้องการเงินออม เงินก้อนนั้นจะไม่งอกเงยขึ้นมากเท่าไร ถ้าเรานำเงินออมส่วนหนึ่งมาลงทุน จัดสรรพอร์ตให้เหมาะสมก็ย่อมที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี "สายศิริ ศิริวิริยะกุล" ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารองค์กร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (KTIS) กล่าว

วันนี้ "สายศิริ" เธอเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่และเต็มตัวใน KTIS ทำให้พอร์ตการลงทุนเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐาน ลงทุนระยะยาวเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง ทั้งจากเงินปันผลและการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่จะเกิดขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจของหุ้นที่เลือกลงทุน

สำหรับการจัดพอร์ตลงทุนของเธอ สมมติว่ามีเงิน 100 บาท จะลงทุนในหุ้นสัดส่วน 40% ของเงินทั้งหมดและในหุ้น ก็จะแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาวและระยะสั้น แต่ระยะหลังหลังจากเข้ามาทำงานเต็มตัว พอร์ตหุ้นส่วนใหญ่ จะเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก เพราะไม่มีเวลาที่มานั่งบริหารจัดการพอร์ต ส่วนเงินอีก 20% จะลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งจะเลือกจากผู้จัดการกองทุนมีประวัติการลงทุนที่ผ่านมาเป็นอย่างดี 30% จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และในอีก 10% จะลงทุนในสินค้าแบรนด์เนมและเพชร เป็นต้น พวกนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

"ในการเลือกซื้อกระเป๋าหรือของใช้ที่เป็นแบรนด์เนมจะเป็นคนที่ละเอียดและคิดนานเพราะเมื่อซื้อแล้วต้องใช้ได้คุ้ม ใช้ได้นาน ส่วนเครื่องประดับไม่เน้นมากชิ้น แต่เน้นชิ้นสำคัญ ใช้ได้ในหลายโอกาสและหลายงาน"

สายศิริเล่าถึงหลักการในการเลือกหุ้นว่า จะต้องวิเคราะห์ ดูข้อมูล และดูธุรกิจว่าเป็นอย่างไร จะไม่ลงทุนตามคำบอกของเพื่อนหรือใครก็ตาม แต่จะหาข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเอง

“ยอมรับว่าในพอร์ตหุ้น มีหุ้นของ KTIS ด้วย เพราะมีความมั่นใจต่ออนาคตและธุรกิจที่เราทำอยู่ มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นในชีวิต ทั้งน้ำตาล และพลังงาน ถือเป็นธุรกิจที่มีอนาคต บริษัทยังคงสามารถต่อยอดธุรกิจ จากธุรกิจที่ทำอยู่ จากอ้อย เป็นน้ำตาลเป็นพลังงานและจะลงไปสู่ขั้นปลายคือการนำอ้อยไปสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย ทำให้มูลค่าทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ดังนั้นหุ้น KTIS จึงเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อยู่ในพอร์ตลงทุน ขณะเดียวกันก็เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี อีกทั้งการลงทุนในหุ้นของครอบครัว จะเป็นการบ่งชี้ว่าเรามั่นใจในธุรกิจที่ทำอยู่และจะยังคงเติบโตได้ในอนาคต ปัจจุบันเรามีโรงงานน้ำตาลรวมทั้งสิ้น 9 โรงงาน”

สำหรับเธอแล้วการออมและการลงทุน ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว เพราะเธอได้รับการปลูกฝังโดยเฉพาะในเรื่องของการออมมาตั้งแต่เด็กแล้ว ที่บ้านจะมีกระปุกออมเงินกลางที่เธอและพี่น้องจะแบ่งเงินจากค่าขนมที่ได้ในแต่ละวันมาใส่กระปุกไว้ และเมื่อถึงเวลาจะนำเงินไปฝากธนาคารต่อ ทำแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องและเป็นความภูมิใจมากที่เรามีเงินออมมาตั้งแต่เด็ก และเมื่อโตขึ้นก็ได้เรียนรู้ว่าการออมและฝากเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เงินออมงอกเงยขึ้นมาได้ จึงได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการ

ลงทุน แต่จะต้องลงทุนด้วยความระมัดระวัง

จำได้ว่าพวกเราพี่น้องออมเงินกันมาตั้งแต่เล็กๆ แล้ว และที่บ้านจะสอนมาให้รู้จักในการใช้เงินและรู้ค่าของเงิน จำได้ว่าครั้งแรกที่เรียนจบและเริ่มทำงาน เงินเดือนครั้งแรกและก้อนแรกที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นได้นำมาให้แม่ทั้งหมดเลย ถือเป็นความภูมิใจมากที่ได้ทำเช่นนั้น เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้คือ

การถูกบ่มเพาะมาจากครอบครัวและรั้วของครอบครัวที่อบอุ่นนั่นเอง! ☺

